

# เป้าหมายที่ยึด 'ทักษิณ'



“พักปาก” 2-3 สัปดาห์

ตามเหลี่ยม “ตีหัวเข้าบ้าน” ภายหลัง “นายทงตุง” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ชัดกลับนักการเมืองว่าด้วยเรื่อง “4 คำถาม” ปริศนาต่อ ท่อลากยาวอำนาจ

ต่ำอย่าตีความมั่ว เพราะถ้าอยากอยู่ต่อจะถามตรงๆเลย ต้องการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง

ที่แน่ๆยกนี้ “นายทงตุง” ไม่ได้ไต่ไซ้กับนักการเมืองเพียงลำพัง

เพราะยังได้กองหนุนคนสำคัญระดับ “ซื่อแป้” มีชัย อุซุพันธุ์ ประธานกรรมการร่าง รัฐธรรมนูญ ออกมาแสดงความชื่นชม

ยกธงเขียว “4 คำถาม” ของ “นายทงตุง”

เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และตอบโจทย์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นประเด็นสำคัญของบ้านเมือง

เรื่องของเรื่อง 4 คำถามของ “นายทงตุง” ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด

ถ้าย้อนกลับไปจับสัญญาณ “นาร่อง” ก่อนหน้า ตั้งแต่ชื่อที่ “บิ๊กแดง” พล.ท. อภิรักษ์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ออกมาพูดชัดเลยว่า อย่าไปยึดติดที่พรรคการเมือง

วันนี้ต้องมองว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมาก โดยเฉพาะนายทงตุง อยากให้ทุกอย่างเดินไปได้ โดยมีรากฐาน คือ ความปรองดอง

แต่ถ้าทุกคนยังยึดติดตามนโยบายพรรค ยึดติดระบบการเมืองที่นำไปสู่ความไม่ราบรื่นของการบริหารราชการแผ่นดิน มันก็จะไม่ได้ขอยุติสักที

“ชี้นำ” กันชัดเจนยิ่งกว่า “4 คำถาม”

ซึ่งตามสถานการณ์ ณ วันนั้น พล.ท.อภิรัชต์พูดคุยกับนักข่าวภายหลังนั่งเป็นประธานการประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม

เพื่อสรุปข้อมูลดิบส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะจัดทำร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน

ตามกระบวนการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง

โดยจังหวะที่เชื่อมโยงเป็นเงื่อนไขสถานการณ์เดียวกัน “4 คำถาม” ของ “นายทูลลุงตุ๋” ที่ล้อตามสัญญา “ชี้นำ” ของแม่ทัพภาคที่ 1

นั่นหมายถึงยุทธศาสตร์ที่มาจากพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน

“ข้อมูลดิบ” จากเวทีปรองดองบ่งชี้ว่า การเมืองยังไม่แปรไปตามทิศทางที่ทหาร กสข.ตีเส้น

ยิ่งเป็นอะไรที่ตอกย้ำด้วย “กรุงเทพโพล” ล่าสุดความนิยมพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 รั้งอันดับหนึ่งพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนนิยมจากการสำรวจทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สวนทางกับเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ที่ลดลงถึง 9 เปอร์เซ็นต์

ไม่ใช่แค่ข้อมูลหตุยภูมิจากโพลวิชาการ แต่ที่สำคัญมันยังมีข้อมูลดิบจากเสียงสะท้อนของนักการเมืองที่เกาะติดอยู่ในพื้นที่เลือกตั้ง

หยิ่งคะแนนนิยมของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา

นาที่นี้ไม่ต้องพูดถึงภาคเหนือ ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทยยังเป็นอันดับหนึ่ง

ถึงรัฐบาลจะ “อัดฉีด” มาตรการลด แลก แจก แถม ก็ยังไม่ทันในช่วงเวลาที่เหลือ

ดังนั้น เป้าของยุทธศาสตร์ “4 คำถาม” จึงน่าจะอยู่ที่การสกัดยี่ห้อ “ทักษิณ” เป็นหลัก

ทั้งหมดทั้งปวงเลยเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นบวกกับฝ่ายประชาธิปไตยชะด้วยซ้ำ ตามสถานะของค่ายที่มีโอกาสโหนขบวนทหารมากกว่าในเกมอำนาจช่วงเปลี่ยนผ่าน

หนทางเปิดให้เกาะเอา “ลุงตุ๋” เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นั่นหมายถึงต้องจบ “ศึกสายเลือด” ภายในระยะสั้นๆ

ตามจากบู๊ตตันแบบที่กลุ่ม 60 ส.ส. แสดงพลังหนุน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคต่อไป ตั้งทำวัดดวงกับกลุ่ม กปปส. ประกาศยกทีมกลับเข้าพรรคมาลือโกวตาเก่าในวันเดียวกัน

เขย่ากันเองแทบบ้านพัง ตามสไตล์ยี่ห้อประชาธิปไตย

ใครอ่อนแอก็แพกลับบ้านไป.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน